

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 413\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 01/ 03/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

**C**ơn dịch bệnh do virus Covid-19 hiện tại và tính nghiêm trọng của nó làm cho nhiều người và thậm chí Giám mục nhiều địa phận quan tâm và ra thông báo. Nói chung các thông báo này đều nhắc đến việc đeo khẩu trang, rửa tay, tránh việc lây nhiễm...

Như thế cơn dịch tạo cơn sốt chưa từng có : cơn sốt về khẩu trang và chúng ta đã chứng kiến sự nhảy múa của giá khẩu trang. Điều này cũng dễ hiểu vì làm sao các nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu cho hàng tỷ người mỗi ngày được. Giá khẩu trang vì thế tăng vọt và những con buôn vô lương tâm lợi dụng để kiếm thêm tiền. Vô lương tâm vì làm giàu trên nỗi khổ của người khác. Tương tự như trường hợp mất mùa, thiếu lương thực nếu có người lợi dụng việc ấy để có thêm lợi nhuận thì người ấy phạm tội nặng nề. Thế nhưng cũng từ sự kiện khan hiếm khẩu trang hay khẩu trang tăng giá, chúng ta lại thấy có những người, những nhóm phát khẩu trang miễn phí : dù sao thì xã hội chúng ta cũng có những người biết quan tâm đến nỗi khổ của người khác.

Việc đeo khẩu trang thực ra không phải là tất cả vì virus còn có thể lây nhiễm qua đường khác : qua tiếp xúc, qua bắt tay, qua dùng chung nắm cửa, qua đi chung một thang máy, qua chạm vào bàn quì trong nhà thờ chẳng hạn... Và chính vì thế người ta khuyên không nên đi đến chỗ đông người.

Vấn đề đặt ra là việc đọc kinh chung, đi lễ Chúa Nhật thì sao ? Về trường hợp này thì nhiều Giám mục đã lên tiếng cho biết : để tránh lây nhiễm cần rửa tay và một số địa phận đã không dâng lễ công khai trong thời gian dịch bệnh để tránh lây nhiễm. Như thế người nào mắc bệnh truyền nhiễm quan trọng, người ấy có thể không đi lễ mà vẫn không mắc tội nặng. Lý do tránh lây nhiễm đủ quan trọng để có thể tránh tiếp xúc với cộng đoàn.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

01/03/2020 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

*"Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Đức Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."*

## Suy niệm

Chẳng ai mà không bị ma quỷ cám dỗ, không chỉ bị cám dỗ từ ma quỷ mà còn từ tha nhân; không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên trong: từ đòi hỏi do bản năng tự nhiên của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Phận người chệnh vênh vì luôn bị cám dỗ, nhưng phận người lại cao cả vì con người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng một lựa chọn đầy tự do.

Nhìn lại ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu, ta thấy ba phương diện của đời sống: về của ăn vật chất, về địa vị quyền hành, và về sự ỷ lại vào quyền năng Thiên Chúa. Chúa Giêsu chiến thắng cả 3 loại cám dỗ bằng cách dựa vào Kinh Thánh để vạch trần âm mưu của ma quỷ.

## Câu Nguyên

Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngược lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn.

Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời.

Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quý là Nước Trời.

Và ước gì chúng con không bao giờ quay lòng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.



# TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

## ❖ Chúng ta là bụi được Thiên Chúa yêu thương

Sau một truyền thống xưa của Thứ Tư Lễ Tro, ĐTC Phanxicô đã bắt đầu phần phụng vụ làm phép tro tại nhà thờ Thánh Anselmo trước khi thực hiện một cuộc rước sám hối đến Đền Thờ Thánh Sabina trên Đồi Aventine nơi mà Ngài cử hành Thánh Lễ.

Trong bài giảng, ĐTC đã suy tư về tro được xúc trên trán của người tín hữu khi khởi đầu Mùa Chay.

Chúng ta là bụi trong vũ trụ. Nhưng chúng ta là bụi được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta là bụi quý vốn được định cho hưởng sự sống đời đời.

Chúng ta là bụi đất, mà trên đó Thiên Chúa đổ thiêng đàng của Ngài xuống, bụi có giấc mơ của Thiên Chúa. Chúng ta là niềm hy vọng, kho tàng và vinh quang của Thiên Chúa.

Tro nhắc nhở chúng ta về sự hiện hữu: “một con đường từ bụi đến sự sống”. Nếu chúng ta để cho mình “được bàn tay Thiên Chúa tạo dựng, thì chúng ta sẽ trở thành điều gì đó kỳ diệu”.

Mùa Chay là một thời gian ân sủng mà trong suốt thời gian này chúng ta có thể thay đổi đời sống mình bằng việc để cho Thiên Chúa nhìn đến chúng ta bằng tình yêu.

Tro trên trán chúng ta cần ảnh hưởng lên những suy nghĩ đi qua tư tưởng của chúng ta: “Tôi đang sống vì điều gì?”. Nếu chúng ta sống vì những thực tại chóng qua, thì chúng ta sẽ dành đời mình để chạy theo bụi, đi lùi từ sự sống đến tro bụi. Nhưng nếu chúng ta sống để yêu thương và biến giấc mơ của Thiên Chúa thành một sự thật, thì chúng ta để cho ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa được thắp lên trong lòng chúng ta. Những của cải trần gian của chúng ta sẽ cho thấy vô ích, bụi sẽ phân tán, nhưng tình yêu mà chúng ta chia sẻ - nơi gia đình của chúng ta, công việc, nơi Giáo Hội và trong thế giới – sẽ cứu chúng ta, vì nó sẽ tồn tại mãi mãi”.

Tro bụi cũng nhắc nhở chúng ta về “bụi của sự chết”. Chiến tranh, việc loại trừ người nghèo và người lớn tuổi, và những cãi vã gia đình đang tác động tiêu cực trên đời sống và làm suy yếu tình yêu của chúng ta.

Hãy nhìn vào bên trong tâm hồn chúng ta: biết bao nhiêu lần chúng ta dập tắt ngọn lửa của Thiên Chúa bằng những tro tàn của sự giả hình!

Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta cách được tẩy sạch khỏi mọi thứ bụi đang làm vấy bẩn tâm hồn chúng ta: “Hãy hoà giải với Thiên Chúa!”. Thánh Phaolô dùng động từ này ở thể bị động, vì “sự thánh thiện không đạt được bằng những nỗ lực của chúng ta; đó là ân sủng!. Chỉ có Chúa Giêsu, Đấng biết và yêu mến tâm hồn chúng ta, mới có thể chữa lành tâm hồn! Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc chữa lành.

**❖ ĐTC Phanxicô phải hủy bỏ các buổi tiếp kiến chính thức vào ngày thứ Sáu vì tình trạng sức khoẻ**

Vatican cho biết ĐTC Phanxicô, năm nay 83 tuổi, đã cử hành thánh lễ buổi sáng thứ Sáu 28.02 tại nhà nguyện Santa Marta như thường lệ, và đã chào đón những người tham dự sau khi kết thúc thánh lễ. Ngài cũng đã cố

gắng giữ lịch trình các cuộc tiếp kiến riêng đã được dự trù, nhưng đành phải hủy bỏ các cuộc tiếp kiến chính thức.

Trước đó, hôm thứ Năm, ĐTC đã hủy bỏ một thánh lễ với các linh mục Rôma tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rôma.

Những hình ảnh ghi được vào chiều thứ Tư Lễ Tro, 26.02, cho thấy ĐTC Phanxicô ho nhiều bên trong nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Đức, trước khi bắt đầu một cuộc rước đến Vương cung thánh đường Thánh Sabina, cách đó khoảng 500m. Trong cuộc rước, ĐTC lộ vẻ mệt mỏi và nhiều lần bước đi loạng choạng.

Tòa Thánh chưa đưa ra chính xác tình trạng sức khỏe của ĐTC. Tuy nhiên, người ta có thể thấy ngài ho và hắt hơi trong Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tuần này. Nói chung, ĐTC có sức khỏe tốt. Ngài bị mất một phần phổi khi còn trẻ vì bệnh liên quan đến đường hô hấp và bị đau thần kinh tọa, khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Theo ông Angelo Borrelli, giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự của Ý, cho biết tính đến chiều thứ Năm 27 tháng Hai, 650 người tại Ý đã bị nhiễm coronavirus này. Trong đó, 17 người đã chết. Phần lớn những người bị nhiễm bệnh nằm ở khu vực phía bắc nước Ý trong hai vùng Bologna và Veneto.



## **TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Lễ giỗ lần thứ hai cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc.**  
8g30 thứ bảy ngày 07.03.2020, Nhà Thờ Chánh Tòa Saigon sẽ có Thánh Lễ giỗ lần thứ hai cho Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Bà Ngân:** 1.000.000đ.  
**Anh Thành :** 100kg gạo.